

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจรินทร์ เดชปาน	ประธานสภา อบต.	จรินทร์ เดชปาน	
๒	นางอรษา จันทรโชติ	รองประธานสภา อบต.	อรษา จันทรโชติ	
๓	จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม	เลขานุการสภา อบต.	อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม	
๔	น.ส.กนกพร พงษ์พันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	กนกพร พงษ์พันธ์	
๕	น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	-	ขาดประชุม
๖	นายนาวิน นิลพันธุ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	นาวิน นิลพันธุ์	
๗	นายไสว ปรียานนท์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ไสว ปรียานนท์	
๘	นายชัยรัตน์ เล็กน้อย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ชัยรัตน์ เล็กน้อย	
๙	นายชุมพล คอเหลี่ยม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ชุมพล คอเหลี่ยม	
๑๐	นายอะนพ จุโล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	อะนพ จุโล	
๑๑	นายอโนทัย วงษ์ใหญ่	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	อโนทัย วงษ์ใหญ่	
๑๒	นายแสวง โขยา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	-	ขาดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ รุ่งเพียร	นายก อบต.บางขุนไทร	สุชาติ รุ่งเพียร	
๒	นายสมศักดิ์ สอนขาว	รองนายก อบต.บางขุนไทร	สมศักดิ์ สอนขาว	
๓	นายเฉลิม พรามน้อย	รองนายก อบต.บางขุนไทร	เฉลิม พรามน้อย	
๔	นายณรงค์ โต๊ะมี	เลขานุการนายก อบต.	ณรงค์ โต๊ะมี	
๕	นางพิชยา พิษณุตลย์	รองปลัด อบต.บางขุนไทร	พิชยา พิษณุตลย์	
๖	นายเอกธัช รอดยิ้ม	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	เอกธัช รอดยิ้ม	
๗	น.ส.ธัญญ์นรี มากช่วย	หัวหน้าสำนักปลัด	ธัญญ์นรี มากช่วย	
๘	นางสิริมา มงคล	ผู้อำนวยการกองคลัง	สิริมา มงคล	
๙	น.ส.ขวัญเรือน โขยา	นักวิชาการพัสดุ	ขวัญเรือน โขยา	
๑๐	น.ส.ชุตติมา บุญยืน	นักจัดการงานทั่วไป	ชุตติมา บุญยืน	
๑๑	น.ส.นุชจรี สุขเกษม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นุชจรี สุขเกษม	
๑๒	น.ส.กุลธิดา ราษฎร์ไพโร	นายช่างโยธา	กุลธิดา ราษฎร์ไพโร	
๑๓	นายจิรศักดิ์ ปรารักษ์ภูผา	นักการ	จิรศักดิ์ ปรารักษ์ภูผา	
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

**เลขานุการสภา** เรียน ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคารพ วันนี้เป็นการนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ บัดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับ คณะผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งขณะนี้ได้เวลาตามกำหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว คือ เวลา ๐๙.๓๐ น. กระผมในฐานะเลขานุการสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ขอเรียนเชิญ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.บางขุนไทร ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยครับ

**ประธานสภา** ขอบคุณเลขานุการสภาท้องถิ่น และขอสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการบอกรับในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร มาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมรับฟัง การประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ผมขอเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

**ประธานสภา** สำหรับในวันนี้ไม่มีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

**ประธานสภา** ขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งในการประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนี้ไม่ได้แจกหนังสือและบันทึกรายงานการประชุมฯ ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้า เนื่องจากการประชุมในวันนี้เป็นการบอกรับในที่ประชุมสภาท้องถิ่น และการบอกรับในครั้งนั้น สมาชิกสภาท้องถิ่นมาเข้าร่วมประชุมกันครบทุกคน ดังนั้น ทางสภา อบต.บางขุนไทร จึงไม่มีหนังสือแจ้งเรียกนัดประชุมสภาท้องถิ่นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบบันทึกการงานประชุมฯ ครั้งที่แล้ว และหากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ซึ่งในการขอแก้ไขถ้อยคำต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผมขอเชิญเลขานุการสภาท้องถิ่น ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

**เลขานุการสภา** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ตามความในข้อ ๓๓ วรรคสอง กำหนดไว้ว่า "การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น" ดังนั้น หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ท่านใด จะขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมก็ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้ เป็นผู้ให้แก้ไขถ้อยคำดังกล่าว

ก็ขอให้สมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหากสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดพบว่ามีถ้อยคำใดที่ไม่สมบูรณ์และจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอมติจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป หลังจากนั้นจะได้ขอมติรับรองรายงานประชุมฉบับดังกล่าว โดยใช้เวลาในการตรวจสอบ ประมาณ ๑๕ นาที

### ที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการสภาท้องถิ่น ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และที่ประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทรครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว และที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ เสียง และงดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

### ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

#### ประธานสภา

๓.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

#### ในวาระที่สองและในวาระที่สาม

ตามที่ สภา อบต.บางขุนไทร ได้มีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่หนึ่ง ไปแล้ว ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นและประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมได้กำหนดให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ประชุมร่วมกันพิจารณารายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าในการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในครั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมายื่นหนังสือขอเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด และในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติเองก็ไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แต่อย่างใด และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น เป็นอันว่า ในวาระที่สอง “ชั้นแปรญัตติ” ที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ไม่มีการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม และให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ได้รับทราบ

### ที่ประชุม

รับทราบถึงในกรณีไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่สอง และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

**ประธานสภา** ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่สาม “ชั้นลงมติ” สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ตามความใน ข้อ ๕๒ ได้กำหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร” และตามความข้อ ๕๒ วรรคสอง กำหนดว่า “ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” ดังนั้น การพิจารณาในวาระนี้ ผมขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อลงมติว่าจะผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่สาม “ชั้นลงมติ” ฉบับนี้หรือไม่ เพื่อ อบต.บางขุนไทร ได้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของท้องถิ่นต่อไป ผมขอมติจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทรด้วยครับ

**ที่ประชุม** ฝ่ายเลขานุการสภาท้องถิ่น ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ที่อยู่ในที่ประชุม สภาท้องถิ่นปรากฏว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร เข้าร่วมประชุม **จำนวน ๙ คน** ถือว่าครบ องค์ประชุมและได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ลงมติ” ให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ในวาระที่สาม จำนวน ๘ เสียง และงดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อนายอำเภอบ้านแหลม ได้พิจารณาลงนามอนุมัติ และหลังจากนั้นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ อบต.บางขุนไทรต่อไป โดยให้มีผลบังคับใช้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

**ประธานสภา** เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นได้แจ้งขอเสนอญัตติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณา (เพิ่มเติม) ดังนั้น ผมจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในเรื่องนี้ให้สมาชิกสภา ท้องถิ่น อบต.บางขุนไทรได้ทราบในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จำนวน ๑ ญัตติ ดังนี้

**๔.๑ ญัตติเรื่องพิจารณาเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร** ขอเชิญปลัด อบต.บางขุนไทร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**ปลัด อบต.** ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักเกณฑ์ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ตามบริบทของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับนวัตกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่นมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อใน ระดับขั้นพื้นฐานต่อไป

โดยตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กำหนดค่านิยามศัพท์ไว้ ดังนี้

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

**เด็กเล็ก** หมายถึง เด็กอายุระหว่าง ๒-๕ ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** หมายถึง บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา คัดเลือกและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ

**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** หมายถึง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรฐานที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑) ด้านการบริหารงาน ข้อ ๑.๔ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจำนวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ดังนี้

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา
๒. ผู้แทนศาสนสถาน
๓. ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ผู้แทนชุมชน
๕. ผู้แทนด้านสาธารณสุข
๖. ผู้แทนผู้ปกครอง
๗. ผู้แทนสำนัก/กอง/ส่วน การศึกษา
๘. ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๙. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางขุนไทร ทั้ง ๓ แห่ง เป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกัน พิจารณาเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต.บางขุนไทร ทั้ง ๓ แห่งๆ ละ ๑ คน รวม ๓ คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน ๒ วาระ และในการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ในกรณีที่มีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นเกินกว่า ๓ คน จะต้องให้ที่ประชุมเสนอชื่อโดยวิธีลงคะแนนลับโดยเขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงใน บัตรคะแนน ไม่ให้เกิน ๓ คน และให้ประธานที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมที่ไม่ได้รับ การเสนอชื่อจำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับคัดเลือก ตามลำดับจนครบจำนวน กรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้มีการลงคะแนนลับใหม่ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้ วิธีจับฉลากต่อไป

#### **ประธานสภาฯ**

ตามที่ ปลัด อบต.บางขุนไทร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ก็ขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต. บางขุนไทร จำนวน ๓ คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางขุนไทร ทั้ง ๓ แห่งๆ ละ ๑ คน รวม ๓ คน เรียงตามลำดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งต่อไป ขอเชิญครับ

## ที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางขุนไทร จำนวน ๓ คน โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกทีละหนึ่งคน จนครบตามจำนวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่งๆ ละ ๑ คน และมีผู้เสนอรายชื่อเพียงครั้งละหนึ่งคน และผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองถูกต้องครบถ้วน และผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือกเป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางขุนไทร ทั้ง ๓ แห่ง จำนวน ๘ เสียง และงดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง รายละเอียด ดังนี้

### **๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ ๒**

**มติที่ประชุมเลือกคนที่ ๑ ผู้เสนอชื่อ** คือ นายอโนทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐

**เสนอรายชื่อ** นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ ๒ โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองครบถ้วนถูกต้องจำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๓
๒. นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๗

### **๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๐**

**มติที่ประชุมเลือกคนที่ ๑ ผู้เสนอชื่อ** คือ นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๓

**เสนอรายชื่อ** นายอโนทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองครบถ้วนถูกต้อง จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๘
๒. นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๒

### **๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด**

**มติที่ประชุมเลือกคนที่ ๑ ผู้เสนอชื่อ** คือ นายชุม คอเหลี่ยม สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๘

**เสนอรายชื่อ** นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนผิงแดด โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองครบถ้วนถูกต้อง จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. นายอะนพ จุไล สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๙
๒. นายอโนทัย วงษ์ใหญ่ สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐

และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางขุนไทร ทั้ง ๓ แห่ง และแจ้งให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

**ประธานสภาฯ** ไม่ทราบว่าจะมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามอะไรเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายก อบต.** ตามที่ นายอำเภอบ้านแหลม ได้เชิญผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมประชุมเมื่อศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.ปากทะเล เพื่อร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเดินเรือของชาวประมงในพื้นที่เกิดการตื้นเขินเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย ๑) อบต.บางขุนไทร ๒) อบต.ปากทะเล ๓) อบต.บางแก้ว และ ๔) อบต.แหลมผักเบี้ย โดยผ่านมา ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละแห่งจะดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุนรถแมคโฮจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาให้ และผลจากการประชุมปรึกษาหารือ ที่ประชุมมีแนวคิดที่จะดำเนินการจัดซื้อรถแมคโฮพร้อมแท้ง โดยท่านนายอำเภอบ้านแหลมได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากบริษัทแพนเอเชีย สตอเรนจ์แอนด์เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งถ้าหากสามารถดำเนินการจัดซื้อได้จริง อบต.ปากทะเลจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องจ้างคนขับรถแมคโฮ ในส่วนประเด็นอื่นๆ เช่น การบำรุงรักษา การยืมใช้ ฯลฯ คงจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นรับทราบ

**ปลัด อบต.** ก็ขอแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทรได้ทราบ เหลือเวลาอีกประมาณเดือนเศษๆ ก็จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร จะทำหนังสือขออนุญาตจากนายอำเภอบ้านแหลมขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อร่วมกันพิจารณาโอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(เงินเหลือจ่าย) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และขอฝากให้กองช่างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการให้พร้อม และขอฝากกองคลังช่วยตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายจากทุกกอง ว่างบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่สามารถจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ประมาณเท่าไรรับทราบ/ถือปฏิบัติ

**ที่ประชุม**

**ประธานสภา** มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ในวันนี้ ขอปิดการประชุม

**เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.**

(ลงชื่อ) **จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม** ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

**คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม**

(ลงชื่อ) **ไสว ปรียานนท์** กรรมการ  
(นายไสว ปรียานนท์)

(ลงชื่อ) **อรษา จันทร์โชติ** กรรมการ  
(นางอรษา จันทร์โชติ)

(ลงชื่อ) **ชุมพล คอเหลี่ยม** กรรมการ  
(นายชุมพล คอเหลี่ยม)

(ลงชื่อ) **จรินทร์ เดชปาน** ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายจรินทร์ เดชปาน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

- ที่ประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (ฉบับนี้) เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) **จรินทร์ เดชปาน** ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายจรินทร์ เดชปาน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร